

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2020-2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên bám sát vào sự chỉ đạo của BTƯ Tỉnh đoàn Thái Nguyên chỉ đạo Đoàn các trường THPT tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”: Công văn số: 597/CV-TĐTN ngày 28/10/2020 về tổ chức điểm cấp thành phố diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Chỉ đạo Đoàn trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức điểm cấp Thành phố diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Chỉ đạo 100% Đoàn các trường THPT tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

2. Kết quả đạt được:

2.1. Công tác tuyên truyền:

Đoàn các trường THPT tập trung công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan những thông điệp về nét đẹp trong tình bạn, lên án các hành vi bạo lực học đường thông qua hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tại khuôn viên nhà trường, các địa điểm đông học sinh; Sử dụng hiệu quả mạng xã hội facebook, instagram, youtube của tập thể và cá nhân trong đăng tải thông tin và tương tác với học sinh trước, trong và sau khi tổ chức diễn đàn; xây dựng các tin, bài về nét đẹp trong tình bạn, tình thầy trò, lên án bạo lực học đường, tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường chia sẻ trên fanpage, website của nhà trường; tổ chức tọa đàm diễn đàn về phòng chống bạo lực học đường, khuyến khích truyền hình trực tuyến để diễn đàn tiếp cận được tới nhiều đối tượng. Biên tập tại các chương trình phát thanh, bản tin, bảng tin của Đoàn trường.

2.2. Kết quả tổ chức “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

